

HDBank tiếp tục trao tặng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Cà Mau

14:22 20/09/2022

Tác giả: Trần Tuấn

Ngày 16/9/2022, tại Cà Mau, HDBank đã trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Cà Mau. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động trao hơn 600 căn nhà tình thương, tình nghĩa trên cả nước mà HDBank đã thực hiện trước đó.

10 căn nhà tình thương do HDBank trao tặng dịp này sẽ giúp các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Cà Mau có nơi ở khang trang, kiên cố, giúp ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là địa phương nằm xa các trung tâm, đô thị lớn trên cả nước, đang có hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo và cần sự giúp đỡ về nhà ở.

Đại diện lãnh đạo HDBank cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hộ gia đình cũng như người dân tỉnh Cà Mau.

Từ nhiều năm qua, HDBank đã thực hiện chuỗi hoạt động thiện nguyện “Chắp cánh yêu thương” với nhiều chương trình ý nghĩa trên cả nước.

Image not found or type unknown



Ông Lê Minh Luân - Giám đốc HDBank Cà Mau - Đại diện lãnh đạo HDBank - trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Cà Mau. Ông Lê Văn Hiện - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau - đại diện nhận.

Từ khi dịch bùng phát năm 2020, HDBank đã tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, trên cả nước với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Song song, HDBank thường xuyên triển khai các chương trình thiện nguyện khác trên cả nước như tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người mù nghèo; trao tặng máy lọc nước cho các tỉnh bị hạn xâm nhập mặn; xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa; trao hàng trăm suất học bổng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đầu năm 2022, HDBank đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, tháng 11/2021, HDBank cũng đã đón nhận bằng khen của UBND TP.HCM trao tặng vì những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trải qua 32 năm hình thành và phát triển, HDBank ngày nay là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu với

văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu. Một trong những giá trị văn hóa doanh nghiệp cốt lõi của HDBank là giá trị nhân văn, tiền đề tạo nên các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Kiên định với mục tiêu phát triển Happy Digital Bank - một ngân hàng Xanh, ngân hàng Số phát triển bền vững vì hạnh phúc của mọi người dân, HDBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, triển khai trên quy mô lớn, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Minh Vy

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hdbank-tiep-tuc-trao-tang-10-can-nha-tinh-thuong-cho-ho-ngheo-tai-tinh-ca-mau>